

## 2025 Grant Application Video Transcript

DIANA MARTINEZ:

Xin chào và chào mừng bạn đến với tổng quan về đơn xin tài trợ của Weitz Family Foundation năm 2025. Tôi là Diana Martinez, Cộng tác viên Chương trình.

ROBIA QASIMYAR:

Tôi là Robia Qasimyar, cũng là Cộng tác viên Chương trình.

EMILY NGUYEN:

Và tôi là Emily Nguyễn, Giám đốc điều hành. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video của chúng tôi. Và tôi sẽ chuyển nó lại cho Diana.

DIANA MARTINEZ:

Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ dành chút thời gian để nói chuyện về đơn xin tài trợ. Đây là chương trình nghị sự của chúng tôi cho ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về dòng thời gian nộp đơn xin trợ cấp cũng như phiên thông tin ảo và giờ làm việc. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin tổng quan về hai loại trợ cấp mà bạn có thể đăng ký và các nguyên tắc chung. Sau đó chúng ta sẽ dành chút thời gian để tìm hiểu ứng dụng Cộng đồng Yêu quý và ứng dụng Xây dựng Năng lực. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ xem xét những ngày quan trọng cần nhớ khi bạn chuẩn bị đơn đăng ký. Hãy nhìn vào dòng thời gian của chúng tôi trong năm. Chúng tôi bắt đầu với việc mở đơn đăng ký tài trợ vào Thứ Hai, ngày 17 tháng 7 và kết thúc vào Thứ Hai, ngày 26 tháng 8 lúc 5 giờ chiều theo giờ CST. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu cung cấp để gửi, xem xét và quản lý đơn đăng ký. Nếu bạn không quen với việc cung cấp dữ liệu, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tham khảo video hướng dẫn 'Giving Data Facts' hoặc 'Giving Data' trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn có câu hỏi về đăng nhập, bạn có thể gửi email cho người quản lý tài trợ của chúng tôi, Rose Christensen, theo địa chỉ [rose@weitzfamilyfoundation.org](mailto:rose@weitzfamilyfoundation.org) với chữ Rose đánh vần là R-O-S-E.

Sau khi hết hạn nộp đơn, nhóm của chúng tôi sẽ mất vài tháng để xem xét, đánh giá và đưa ra đề xuất cuối cùng tại cuộc họp hội đồng quản trị vào giữa tháng 11 trước khi tất cả những người nộp đơn được thông báo về quyết định cuối cùng trước thứ Sáu, ngày 13 tháng 12. Chúng tôi sẽ tổ chức các phiên đăng ký ảo và giờ làm việc ảo thông qua zoom trong suốt thời gian đăng ký của chúng tôi. Các phiên đăng ký ảo là phiên bản trực tiếp của bài thuyết trình này với thời gian dành cho phần Hỏi đáp ở cuối. Bạn phải đăng ký trước các buổi đăng ký ảo bằng cách điền vào mẫu đăng ký trên trang web của chúng tôi, trong tab cơ hội, trong phần Ngày quan trọng. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể về bạn hoặc tổ chức của mình, chúng tôi khuyên bạn nên tham dự một trong các giờ làm việc ảo của chúng tôi. Những người tham dự lần lượt được vào phòng chờ, trong một khoảng thời gian ngắn và để tham dự giờ làm

việc ảo, bạn chỉ cần nhấp vào các liên kết có trên trang web của chúng tôi. Được rồi, vậy là chúng ta có hai hạng mục tài trợ, Cộng đồng yêu quý và Xây dựng năng lực.

Hạng mục Cộng đồng yêu quý tài trợ lên tới 20.000 USD. Tài trợ xây dựng năng lực có giá trị từ 20.000 USD trở lên. Cả hai khoản tài trợ đều được phân phối dưới dạng đô la hoạt động chung không giới hạn. Robia và Emily sẽ xem xét kỹ hơn các đơn đăng ký này, bao gồm cả việc đủ điều kiện nhận trợ cấp nhiều năm cho cả hai danh mục này. Nếu bạn đã đăng ký trước đó thì đơn đăng ký năm nay trông rất giống với năm ngoái, với một số chỉnh sửa về ngôn ngữ và các câu hỏi bổ sung. Như thường lệ, hai đơn đăng ký này có nhiều điểm chung, trong đó đơn đăng ký tài trợ Xây dựng Năng lực sẽ toàn diện hơn một chút. Xin lưu ý rằng để đăng ký, bạn phải chọn một trong hai khoản trợ cấp để đăng ký. Bạn chỉ đủ điều kiện để đăng ký một loại trợ cấp, vì vậy Cộng đồng yêu dấu hoặc Xây dựng năng lực, không phải cả hai. Tuy nhiên, xét về mặt hướng dẫn chung thì toàn bộ ứng dụng đều quan trọng. Chúng tôi khuyến khích bạn nên kỹ lưỡng và chu đáo nhất khi trả lời các câu hỏi tập trung vào sự công bằng và khả năng tiếp cận chủng tộc. Hạn chót là Thứ Hai, ngày 26 tháng 8 lúc 5 giờ chiều theo giờ CST.

Bạn sẽ được thông báo trước Thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 về trạng thái đơn đăng ký của mình và nếu bạn muốn một ứng dụng thay thế để đáp ứng mọi nhu cầu về khả năng tiếp cận, bạn có thể gửi email đến [rose@weitzfamilyfoundation.org](mailto:rose@weitzfamilyfoundation.org). Cuối cùng, khi bạn nhập văn bản ứng dụng vào cổng thông tin và khi nhóm xem xét các câu hỏi ứng dụng ngày hôm nay, bạn sẽ thấy số từ. Tổng số từ bạn thấy là gợi ý chứ không phải yêu cầu. Vì vậy, hãy sử dụng không gian bạn cần một cách kỹ lưỡng và chu đáo. Và bây giờ tôi sẽ chuyển nó cho Robia để nói chuyện thông qua ứng dụng Cộng đồng yêu dấu.

**ROBIA QASIMYAR:**

Cảm ơn, Diana. Đúng. Vì vậy, chúng ta hãy đi sâu vào Cộng đồng yêu dấu. Được rồi. Vì vậy, các khoản trợ cấp của Cộng đồng Yêu quý dành cho các tổ chức có trụ sở tại Omaha nhằm bổ sung cho sứ mệnh ưu tiên và hỗ trợ thay đổi mang tính hệ thống của chúng tôi nhằm biến cộng đồng của chúng tôi thành một nơi sinh sống công bằng. Đó là một cách tuyệt vời để các tổ chức mới, hoặc ít nhất là mới đối với chúng tôi, được giới thiệu về nền tảng của chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chưa bao giờ chính thức nhận được khoản trợ cấp từ Quỹ Gia đình Weitz trước đây thì đây là khoản trợ cấp duy nhất mà bạn đủ điều kiện để đăng ký. Và như đã nói, có nhiều tổ chức mà chúng tôi đã tài trợ trong một thời gian vẫn tiếp tục đăng ký và ở lại Cộng đồng Yêu dấu với yêu cầu lên tới 20.000 đô la, vì vậy những người được cấp phép quay trở lại đừng để điều đó ngăn cản bạn. Ngoài ra, nếu ngân sách của bạn ở mức hoặc dưới 100.000 USD, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký Cộng đồng Yêu dấu, vì chúng tôi khó có thể tài trợ cho các yêu cầu vượt quá 20% tổng ngân sách. Và khi nào hạn nộp hồ sơ?

Đúng vậy, Thứ Hai, ngày 26 tháng 8 lúc 5 giờ chiều theo giờ CST. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu với một số thông tin cơ bản.

Tên tổ chức của bạn, mã số thuế, địa chỉ gửi thư, trang web và thông tin liên hệ. Dành cho những người đã nộp đơn vào năm ngoái. Thông tin này sẽ tự động được điền vào hệ thống. Vì vậy, bạn có thể chỉ cần xem lại và chỉnh sửa khi cần thiết. Phần yêu cầu bắt đầu bằng việc hỏi về sứ mệnh của bạn cũng như mô tả ngắn gọn và lịch sử tổ chức của bạn. Và bước tiếp theo ở đây, chúng tôi muốn biết tổ chức của bạn giải quyết vấn đề công bằng chủng tộc và cộng đồng lớn hơn như thế nào, có thể nhưng không giới hạn ở những thứ như chính sách, thực tiễn nghiên cứu hoặc phân phối tài nguyên. Và chúng tôi cố gắng tìm hiểu xem các tổ chức hiểu nhau như thế nào và mọi người đang cộng tác như thế nào. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu bạn liệt kê những tổ chức khác có sứ mệnh tương tự, đặc biệt là những tổ chức do người da màu lãnh đạo, sau đó mô tả cách bạn đang làm việc với họ để cùng thành công. Và đối với câu hỏi tiếp theo này, chúng tôi muốn hiểu mối liên hệ giữa tổ chức của bạn và sứ mệnh của chúng tôi, một lần nữa, đó là ưu tiên và hỗ trợ những thay đổi mang tính hệ thống nhằm biến cộng đồng của chúng ta thành một nơi sinh sống công bằng.

Khoản trợ cấp từ chúng tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh đó như thế nào? Và những câu hỏi tiếp theo này tập trung vào điều mà chúng tôi, với tư cách là nền tảng, thực sự coi trọng, đó là sự công bằng. Năm ngoái, thông qua làm việc với Mynasha Spencer, công ty All of Us Together, chúng tôi bắt đầu hiểu sâu hơn và thực hành về ý nghĩa của việc tham gia vào vốn chủ sở hữu và liên hệ điều đó với các tiêu chuẩn hoạt động cụ thể. Đây là điều mà những người đăng ký trước nên nhận ra và Emily đã thảo luận trên bài đăng blog 'Equity Journey' trên trang web của chúng tôi vào tháng 4 năm 2023, trong đó có ba ma trận mà Mynasha đã tạo. Vì vậy, nếu bạn đã kiểm tra điều đó, điều này sẽ quen thuộc với bạn. Bây giờ, xin hãy nhớ rằng ở đây chúng ta đang tìm kiếm sự tiến bộ chứ không phải sự hoàn hảo. Chúng tôi không mong đợi các tổ chức sẽ đạt được một ngưỡng nhất định trên diện rộng. Thay vào đó, chúng tôi muốn biết bạn đang tiến bộ tích cực như thế nào và bạn đang thực hiện những bước nào từ vị trí hiện tại. Do đó, điều bắt buộc là bạn phải mô tả bản thân một cách trung thực trong xếp hạng của mình và mức độ bạn đang hoặc muốn phát triển trong bốn lĩnh vực sau.

Vì vậy, Thành viên Hội đồng quản trị là hạng mục đầu tiên. Tổ chức của bạn rơi vào đâu? Có bao nhiêu thành viên trong hội đồng quản trị của bạn chiếm đa số trên toàn cầu? Hãy lựa chọn và suy ngẫm trong năm qua, những biện pháp nào đã được thực hiện để đạt được tiến bộ ở đây hoặc duy trì tư cách thành viên hiện tại của bạn? Tiếp theo, chúng ta có lãnh đạo cấp cao, có thể bao gồm các giám đốc, quản lý chương trình, quản lý vận hành. Thực sự là bất cứ ai giúp hướng dẫn tổ chức trong vai trò giám sát. Bạn sẽ chọn lọc và suy ngẫm lại về năm vừa qua. Và sau đó là sự phát triển chuyên môn. Chúng tôi muốn biết bạn đang ở đâu

với năng lực văn hóa và trình độ học vấn DEIA cụ thể. Hãy lựa chọn và phản ánh một lần nữa. Chúng tôi muốn bạn giới thiệu ngắn gọn về các khóa đào tạo mà nhóm của bạn đã tham gia trong năm qua và tiến độ trong việc tiếp tục cung cấp chúng. Và cuối cùng, chúng tôi có các chính sách và thủ tục. Chúng đã được xem xét như thế nào về ngôn ngữ thiên vị, xúc phạm và độc quyền và chúng sẽ được xem xét thường xuyên như thế nào? Hãy chọn lọc và suy ngẫm về năm vừa qua tại đây.

Vì vậy, tất nhiên, đối với những điều này trong tất cả các phần khác của đơn đăng ký, vui lòng kiểm tra để đảm bảo câu trả lời của bạn trả lời trực tiếp tất cả các phần của nội dung được hỏi. Giờ đây, chúng tôi nhận ra rằng các tổ chức có thể và đã xây dựng được sự công bằng và khả năng tiếp cận trong các lĩnh vực ngoài bốn lĩnh vực mà chúng tôi vừa xem xét. Vì vậy, ở đây chúng tôi mang đến cho ứng viên cơ hội nêu bật công việc mà họ hào hứng khi nói đến tuyển dụng, phỏng vấn, hiệu suất quản lý nhân tài, sự hài lòng của nhân viên, tính minh bạch về lương thưởng và sự đa dạng của nhà cung cấp. Chúng tôi yêu cầu bạn mô tả từ 1 đến 3 lĩnh vực này. Nếu bạn không nhất thiết phải thực hiện hành động nào trong số này, chúng tôi muốn bạn nói về cách bạn có thể thực hiện trong tương lai. Và như phần thứ hai của vấn đề này, chúng tôi muốn biết lĩnh vực công bằng nào trong số đó là thách thức nhất đối với bạn. Và chúng tôi thực sự hỏi điều này vì chúng tôi muốn hiểu những trở ngại mà mọi người đang gặp phải, để chúng tôi có thể hỗ trợ và giải quyết những rào cản đó để tiến bộ. Chuyển sang một số thông tin tài chính, chúng tôi bắt đầu bằng việc nhập thông tin ngân sách cuối năm 2024 của tổ chức bạn và ngân sách dự kiến cho năm 2025 trước khi tải lên bản sao tài liệu ngân sách của năm hiện tại.

Bây giờ, bạn có thể thoải mái chia sẻ ngân sách làm việc của mình ở bất kỳ định dạng nào bạn đang sử dụng. Chỉ cần chắc chắn rằng nó bao gồm doanh thu và chi phí một cách rõ ràng. Sau đó, bạn sẽ có cơ hội chia sẻ bối cảnh đằng sau những thay đổi lớn hơn 20% hoặc bất kỳ điều gì khác mà bạn muốn chúng tôi biết về điều đó. Tin tức thú vị quá. Cơ hội tài trợ kéo dài nhiều năm mà chúng tôi chính thức bắt đầu vào năm ngoái cho các ứng dụng Xây dựng Năng lực đã mở rộng sang Cộng đồng Yêu dấu. Các tổ chức đủ điều kiện là những tổ chức đã nhận được tài trợ trong ít nhất 5 năm, không cần phải liên tục hoặc tham gia vận động, tổ chức cộng đồng hoặc hành động tập thể hỗ trợ để giải quyết các vấn đề gốc rễ của nghèo đói, phân biệt chủng tộc hoặc bất bình đẳng khác hoặc đáp ứng một yêu cầu đặc biệt cần cung cấp các dịch vụ trực tiếp có năng lực về mặt văn hóa và dễ tiếp cận, đồng thời tích cực làm việc để cải thiện tính công bằng và khả năng tiếp cận chủng tộc của tổ chức. Bạn sẽ chọn có hoặc không đối với khoản tài trợ nhiều năm lên đến ba năm, tùy thuộc vào khả năng hội đủ điều kiện và sở thích của bạn.

Và sau đó, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập số tiền bạn yêu cầu mỗi năm trong tối đa ba năm. Nếu bạn đang nộp đơn xin quỹ nhiều năm. Nếu bạn chỉ đăng ký cho năm 2025, bạn có thể

nhập số tiền của mình vào ô tương ứng đó và để trống phần còn lại. Câu hỏi cuối cùng ở đây hỏi về tổng số tiền bạn yêu cầu từ chúng tôi trong chu kỳ này. Vì vậy, bạn chỉ cần cộng các số ở trên và đặt chúng ở đây. Nếu bạn chỉ đăng ký cho năm 2025, bạn có thể sao chép lại số đó vào ô này. Tóm tắt Cộng đồng yêu quý, đây là những câu hỏi bổ sung thông tin. Đầu tiên, chúng tôi muốn biết bạn biết đến chúng tôi như thế nào. Vì vậy hãy chia sẻ điều đó ở đây. Và cũng đề cập đến việc ai đó trong gia đình Weitz đã từng có lịch sử hội đồng quản trị hoặc dịch vụ nào tại tổ chức của bạn hay chưa. Và vào mùa xuân năm ngoái, chúng tôi đã quyết định bắt đầu tổ chức các diễn đàn hoặc các cuộc trò chuyện do người nhận tài trợ hướng tới về một chủ đề cụ thể thấm sâu vào công việc của nhiều tổ chức phi lợi nhuận, nếu không muốn nói là tất cả. Nhóm của chúng tôi vừa tổ chức buổi họp đầu tiên vào tháng 5 với chủ đề là phát triển hội đồng quản trị.

Bây giờ, chúng tôi muốn tiếp tục có những chủ đề này trong tương lai và tò mò muốn biết bạn sẽ quan tâm đến những chủ đề nào để học hỏi và thảo luận với các tổ chức khác mà chúng tôi hỗ trợ. Và sau đó, bất kỳ thông tin cuối cùng nào bạn muốn chia sẻ với chúng tôi mà trước đây chưa được đề cập trong đơn đăng ký, bạn đều có thể thực hiện điều đó tại đây. Chúng tôi sẽ chia sẻ những điều này trực tiếp với Ban Giám đốc của chúng tôi. Được rồi. Vâng, cảm ơn bạn đã tham gia cùng khi chúng tôi xem xét các câu hỏi đăng ký Cộng đồng Yêu quý, tôi sẽ chuyển nó cho Emily, người sẽ chia sẻ tất cả về Xây dựng Năng lực.

EMILY NGUYỄN:

Cảm ơn, Robia. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc việc nói về Capacity Building. Vì vậy, các khoản trợ cấp Capacity Building là các khoản trợ cấp hoạt động chung có giá khởi điểm từ 21.000 trở lên. Những giải pháp này dành cho các tổ chức có trụ sở tại Omaha có chung sứ mệnh với chúng tôi trong việc ưu tiên và hỗ trợ những thay đổi mang tính hệ thống nhằm tạo nên cộng đồng và nơi sinh sống công bằng. Ngoài ra, các tổ chức cần phải nhận được ít nhất một năm tài trợ từ quỹ để đủ điều kiện tham gia Xây dựng Năng lực. Điều độc đáo về Xây dựng Năng lực là các yêu cầu về vốn có thể được đưa vào yêu cầu chung của bạn. Một lần nữa, hạn chót nộp đơn là vào ngày 26 tháng 8 lúc 5 giờ chiều CST. Vì vậy, tương tự như Cộng đồng yêu dấu, chúng tôi yêu cầu thông tin cơ bản về tổ chức của bạn. Tất cả các thông tin này được điền. Nếu bạn đã nộp đơn xin tài trợ từ chúng tôi vào năm ngoái, bạn sẽ chỉ có thể chỉnh sửa hoặc thực hiện các thay đổi. Một thông tin mới là trang web của bạn. Chúng tôi muốn dành thời gian tìm hiểu rõ hơn về tổ chức của bạn thông qua trang web của bạn, vì vậy vui lòng đưa liên kết đó vào đơn đăng ký.

Ngoài ra, tuyên bố sứ mệnh nếu bạn nộp đơn vào năm ngoái sẽ được đưa vào đơn đăng ký của bạn. Nhưng một lần nữa, nếu bạn có bất kỳ chỉnh sửa hoặc thay đổi nào, bạn có thể thực hiện điều đó trong chính ứng dụng. Và sau đó chúng tôi muốn biết, công việc của bạn thúc đẩy công bằng chủng tộc và khả năng tiếp cận bên ngoài như thế nào? Vì vậy, đối với

bất kỳ người nào mà bạn đang phục vụ hoặc trong cộng đồng rộng lớn hơn. Tương tự như ứng dụng Cộng đồng yêu dấu, chúng tôi muốn hiểu các tổ chức tương tự khác có sứ mệnh tương tự, đặc biệt là những tổ chức do người da màu lãnh đạo. Và chúng tôi muốn hiểu cách các bạn làm việc với từng tổ chức đó để đạt được thành công chung. Và sau đó, chúng tôi muốn biết, khoản trợ cấp từ chúng tôi sẽ hỗ trợ sự thay đổi mang tính hệ thống như thế nào để thực sự biến cộng đồng của chúng ta thành một nơi sinh sống công bằng hơn và yêu cầu đó sẽ giúp tổ chức của bạn xây dựng năng lực hoặc khả năng lãnh đạo như thế nào? Tính năng mới của Xây dựng Năng lực là, hoặc điều mà bạn sẽ không thấy trong Cộng đồng Yêu dấu, đang thực sự cố gắng hiểu cách tổ chức của bạn đo lường sự thành công. Làm sao bạn biết liệu công việc hoặc dự án cụ thể của bạn có thành công hay không?

Đối với các tổ chức có ngân sách trên 1 triệu USD, chúng tôi thực sự muốn hiểu những số liệu bạn hiện đang thu thập và chiến lược đánh giá tổng thể của bạn là gì. Và sau đó chúng tôi cũng muốn biết làm cách nào để đảm bảo dữ liệu của bạn không mang tính phân biệt chủng tộc? Làm thế nào để bạn đảm bảo tính công bằng được tích hợp vào dữ liệu bạn thu thập? Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về điều đó, trang web của chúng tôi có một bài đăng blog tuyệt vời hoặc vui lòng liên hệ với bất kỳ ai trong chúng tôi nếu có thắc mắc. Và sau đó chúng tôi cũng muốn hiểu cách tổ chức của bạn tham gia vận động chính sách. Chúng tôi thực sự định nghĩa sự vận động theo nghĩa rộng để có thể bao gồm tiếp cận cộng đồng, nâng cao tiếng nói của những người mà bạn đang phục vụ, thông báo cho những người ra quyết định bên cạnh bất kỳ hình thức tổ chức cộng đồng hoặc hoạch định chính sách nào. Sau đó, chúng tôi có câu hỏi về vốn chủ sở hữu của chúng tôi. Những câu hỏi này sẽ giống như những câu hỏi mà Robia đã nói trước đó trong đơn đăng ký Cộng đồng Yêu quý của chúng tôi. Vì vậy, trước tiên chúng tôi muốn hỏi về tư cách thành viên hội đồng quản trị. Một lần nữa, chúng tôi muốn bạn suy ngẫm về những hành động bạn đã thực hiện trong năm qua để đạt được tiến bộ và sau đó tiếp tục công việc đó trong tương lai.

Sau đó, một lần nữa, với lãnh đạo cấp cao, chúng tôi muốn biết trong năm qua, bạn đã thực hiện hành động như thế nào để đạt được tiến bộ trong sự đa dạng của ban lãnh đạo cấp cao của mình? Và sau đó làm thế nào bạn tiếp tục duy trì được sự tiến bộ đó. Và sau đó, tất nhiên, phát triển chuyên môn. Điều tương tự, chúng tôi muốn bạn phản ánh và cung cấp mô tả ngắn gọn về các khóa đào tạo mà nhân viên của bạn đã tham gia trong năm qua và bạn đang tiến bộ như thế nào để tiếp tục công việc này trong tương lai. Và cuối cùng là chính sách và thủ tục. Một lần nữa, chúng tôi muốn bạn phản ánh và sau đó mô tả cách các chính sách của bạn đã được xem xét trong năm qua và ai đã tiến hành đánh giá, cũng như cách bạn dự định duy trì công việc đó trong tương lai. Và cuối cùng, chúng tôi nhận thấy rằng có nhiều lĩnh vực khác mà các tổ chức có thể đang hành động để phát triển công tác bình đẳng chủng tộc của mình. Và vì vậy, chúng tôi muốn bạn chọn từ 1 đến 3. Bạn

không cần phải nói về tất cả những lĩnh vực này. Và để thực sự nói về những gì tổ chức của bạn quan tâm và đạt được tiến bộ.

Và sau đó, nếu tổ chức của bạn không thực hiện bất kỳ hành động nào, vui lòng mô tả cách tổ chức của bạn có thể hoặc dự định thực hiện hành động trong tương lai. Và một lần nữa, chúng tôi muốn hiểu lĩnh vực công bằng nào là thách thức nhất đối với bạn. Chúng tôi hiểu và nhận ra cũng như có những thách thức của riêng mình, vì vậy, tốt hơn hết, chúng tôi muốn hiểu cách chúng tôi có thể hỗ trợ. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang thông tin tài chính. Chúng tôi sẽ yêu cầu tổ chức của bạn kết thúc năm tài chính. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin ngân sách năm 2024 và ngân sách dự kiến cho năm 2025 của bạn. Chúng tôi nhận thấy rằng đối với nhiều tổ chức phải đến tháng 1 mới bắt đầu năm tài chính 2025, điều này có thể khó khăn. Vì vậy, có thể ước tính được. Sau đó, chúng tôi muốn bạn tải lên bản sao ngân sách năm 2024 của mình. Điều này có thể ở bất kỳ hình thức nào bạn chọn, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn bao gồm cả thu nhập và chi phí. Sau đó, chúng tôi cũng sẽ có một phần nơi bạn có thể mô tả bất kỳ thay đổi lớn nào đối với ngân sách của mình. Chúng tôi xác định những thay đổi lớn là thay đổi 20% trong ngân sách của bạn hoặc nếu có bất kỳ điều gì khác mà bạn cho rằng chúng tôi cần phải hiểu là quan trọng.

Và sau đó, tương tự như năm ngoái, bất kỳ tổ chức nào đã nhận được tài trợ ít nhất 5 năm và đáp ứng các tiêu chuẩn đều có thể đăng ký nhận tài trợ tối đa 3 năm. Điều này dành cho các tổ chức tham gia vào một số hình thức vận động, tổ chức hoặc hỗ trợ hành động tập thể nhằm giải quyết những vấn đề gốc rễ của nghèo đói, phân biệt chủng tộc hoặc bất bình đẳng khác. Hoặc họ đang đáp ứng một nhu cầu đặc biệt là cung cấp các dịch vụ trực tiếp phù hợp về mặt văn hóa tại Omaha. Và sau đó, chúng tôi cũng yêu cầu tổ chức tích cực làm việc để cải thiện tính công bằng và khả năng tiếp cận chủng tộc của họ. Vì vậy, bạn sẽ có cơ hội nói có hoặc không nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký hỗ trợ nhiều năm. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc không chắc chắn liệu mình có đủ điều kiện hay không, vui lòng liên hệ với một trong số chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn cho biết có rằng bạn quan tâm, thì mỗi năm, bạn có thể chia nhỏ yêu cầu của mình về mặt hoạt động chung, nếu bạn đang yêu cầu bất kỳ nguồn vốn nào và sau đó yêu cầu bất kỳ hỗ trợ sự kiện nào, sau đó là tổng cộng cho mỗi năm.

Sau đó, mới trong năm nay, chúng tôi quan tâm đến việc hiểu rõ hơn mối quan tâm của các tổ chức trong việc yêu cầu hỗ trợ sự kiện. Vì vậy, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi có hoặc không để hỏi xem bạn có yêu cầu hỗ trợ sự kiện hay không. Nếu bạn đã làm vậy thì chúng tôi sẽ hỏi một vài câu hỏi. Đầu tiên, yêu cầu bạn cho chúng tôi biết một chút về sự kiện mà bạn đang yêu cầu hỗ trợ. Chúng tôi thực sự muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ đưa những người mà bạn quan tâm đến gặp gỡ và kết nối đến các sự kiện. Vì vậy, chúng tôi muốn biết bạn muốn chúng tôi mời những đối tác cộng đồng nào khác. Và sau đó chúng tôi cũng quan tâm đến

việc tham dự các sự kiện khác mà tổ chức của bạn có thể tổ chức. Vì vậy, chúng tôi muốn biết những sự kiện đó là gì và nếu bạn có ngày diễn ra những sự kiện đó, vui lòng chia sẻ chúng với chúng tôi. Và cuối cùng, bạn muốn cộng tổng số tiền mà bạn yêu cầu, cho dù đó là một năm hỗ trợ hay cả ba năm hỗ trợ và nhập tổng số đó. Và sau đó chúng tôi cũng có lựa chọn tổ chức có thể yêu cầu hỗ trợ vốn. Muốn nói rõ hơn rằng khoản hỗ trợ vốn này là để xây dựng, cải tạo hoặc cải thiện tài sản mà tổ chức của bạn sở hữu hoặc hiện đang làm việc.

Chúng tôi yêu cầu mọi yêu cầu về vốn phải rõ ràng trong việc sử dụng các doanh nghiệp nhỏ và mới nổi hoặc thuộc sở hữu thiểu số, nơi bạn đang tìm kiếm ít nhất 10% ngân sách dự án để dành cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu thiểu số hoặc doanh nghiệp nhỏ và mới nổi. Vì vậy, có hai tài liệu quan trọng mà chúng tôi sẽ yêu cầu. Đầu tiên là một tuyên bố tình huống thực sự nói về tính khả thi và chi phí của chiến dịch huy động vốn. Vui lòng tải lên bất kỳ tài liệu nào bạn đã tạo cho bất kỳ yêu cầu vốn nào khác. Sau đó, chúng tôi cũng yêu cầu bạn tải lên một ngân sách cụ thể bao gồm thu nhập, chi phí và mọi khoản hỗ trợ đang chờ xử lý. Và cuối cùng, tương tự như ứng dụng Cộng đồng yêu dấu, chúng tôi muốn biết bạn biết đến chúng tôi như thế nào. Vì vậy, hãy cho biết bất kỳ dịch vụ hội đồng quản trị hoặc tình nguyện viên nào từ bất kỳ thành viên nào trong gia đình Weitz. Ngoài ra, như Robia đã nói trước đó, chúng tôi thực sự quan tâm đến việc tìm hiểu những chủ đề mà bạn muốn học hỏi từ các tổ chức khác. Vì vậy hãy bao gồm những điều đó ở đây. Và cuối cùng, chúng tôi muốn biết liệu bạn có muốn Ban Giám đốc biết thêm điều gì nữa không.

Và đây sẽ là thông tin mà chúng tôi chia sẻ trực tiếp với hội đồng quản trị. Vì vậy, tôi sẽ giao lại cho Diana để hoàn thành công việc trong ngày của chúng ta.

**DIANA MARTINEZ:**

Được rồi. Cảm ơn, Emily. Vì vậy, đây là một số lời nhắc và một số điều linh tinh khác cần ghi nhớ. Các tổ chức trước đây chưa nhận được tài trợ từ chúng tôi chỉ đủ điều kiện để đăng ký Tài trợ cộng đồng yêu quý. Bất kỳ tổ chức nào cũng phải lựa chọn giữa việc đăng ký trợ cấp Cộng đồng yêu quý hoặc trợ cấp Xây dựng năng lực. Bạn không thể nộp đơn cho cả hai. Chỉ các tổ chức khu vực Omaha ở Nebraska mới đủ điều kiện để được xem xét. Bạn phải có chỉ định 501(c)3 hoặc nhà tài trợ tài chính để đăng ký. Các lĩnh vực công việc mà chúng tôi hiện không tài trợ bao gồm các tổ chức tập trung vào tôn giáo, thể thao, động vật và môi trường cũng như các yêu cầu liên quan đến kho chứa thức ăn. Hãy chắc chắn xem xét các tiêu chí để đủ điều kiện trong nhiều năm trước khi bạn đăng ký. Những người được cấp nhiều năm hiện tại không đủ điều kiện để yêu cầu tài trợ bổ sung trong thời gian cấp nhiều năm của họ, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi khó có thể tài trợ hơn 20% tổng ngân sách hoạt động và hoặc hơn 50% tiền lương cá nhân và đối với các yêu cầu về vốn, chúng tôi mong đợi



10% hoặc toàn bộ khoản tài trợ của bạn, tùy theo số tiền nào ít hơn, sẽ được dùng để ký hợp đồng với doanh nghiệp nhỏ và mới nổi thuộc sở hữu của thiếu số.

Vui lòng liên hệ với Rose, quản trị viên tài trợ của chúng tôi để biết khả năng truy cập liên quan đến ứng dụng tại [rose@weitzfamilyfoundation.org](mailto:rose@weitzfamilyfoundation.org). Và cuối cùng, một số ngày quan trọng cần nhớ. Đơn xin trợ cấp của chúng tôi sẽ mở vào thứ Hai, ngày 15 tháng 7. Nó sẽ đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 26 tháng 8 lúc 5 giờ chiều CST. Chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả những người nộp đơn về quyết định cuối cùng của mình trước thứ Sáu, ngày 13 tháng 12. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi. Vui lòng liên hệ nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Chúng tôi hy vọng được gặp bạn trong buổi đăng ký ảo hoặc vào một trong các giờ làm việc của chúng tôi. Có một ngày tuyệt vời!